

- Ang kalikasan ni Kristo, sumakaniya nawa ang kapayapaan

- Dapat nating pag-usapan ang tungkol sa kalikasan ni Kristo kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa pananampalataya sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at hindi pagkakasundo tungkol sa kalikasan ni Kristo

- Ang ilang mga Kristiyano ay nagsasabing "si Kristo ay Diyos" o na ang Diyos ay nahahati sa tatlong bahagi, sa pamamagitan ng pagkakatawang-tao ng Diyos sa anyo ng mga tao sa Lupa. Si Kristo, sumakanya ang kapayapaan, ay ayon sa Kristiyanong Bibliya; Siya ay ipinanganak at kumain, uminom, natulog at nanalangin, at ang kanyang kaalaman ay limitado. Habang ang lahat ng mga katangiang ito ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Ang Diyos ay may mga katangian ng pagiging perpekto, habang ang tao, sa kabaligtaran, ay kulang sa pagiging perpekto. Paanong ang isang bagay ay naglalaman ng dalawang magkasalungat na bagay sa parehong oras - ibig sabihin maaari itong kumpleto at hindi kumpleto - ito ay hindi makatwiran.

Gayunpaman, maaaring magtaka ang ilan: Kung kayang gawin ng Diyos ang lahat, tiyak na magagawa Niyang baguhin Siya bilang isang tao.

- Batay sa depinisyon ng Diyos, ang Diyos ay hindi gumagawa ng mga aksyon na hindi angkop sa Lumikha, kaya't kung ang Diyos ay naging tao at nailalarawan sa pamamagitan ng mga katangian ng tao, kung gayon hindi na Siya magiging Diyos.

Bukod dito, ang Bibliyang Kristiyano ay naglalaman ng maraming mga talata kung saan si Kristo ay nagsasalita at kumikilos bilang isang lingkod ng Diyos at ang Diyos ay malinaw na hiwalay sa kanya.

- Halimbawa, mayroong isang talata sa Ebanghelyo ni (Mateo, kabanata 26:39): "Pagkatapos ay nagpatirapa si Kristo, yumukod ang kanyang mukha."

- Kung si Jesus ay isang diyos, makatuwiran ba para sa diyos na ito na magpatirapa sa harap ng kanyang mukha? Kung siya ay nagpatirapa habang siya ay isang diyos, sino ang diyos na mas mataas kaysa sa kanya at ang isa kung kanino siya nagpatirapa?

- Sinasabi ng ilang Kristiyano na "Si Kristo ang Anak ng Diyos," at dapat nating itanong sa ating sarili kung ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Imposibleng magkaroon ng anak ang Makapangyarihang Diyos, totoo man o metaporikal.

Higit pa rito, nalaman natin na ang terminong "Anak ng Diyos" ay ginamit nang simboliko sa sinaunang mga wika sa Bibliya upang ipahayag ang "matuwid na mga lingkod." Ito ay ginamit nang husto sa Lumang Tipan tungkol sa maraming propeta, tulad nina David, Solomon, at Jacob - at ang salitang ito ay hindi limitado kay Kristo, sumakaniya nawa ang kapayapaan. Isang halimbawa nito ay ang kanyang kasabihan, "...Ang Israel ay aking panganay na anak" (Exodo 22:04).

- (Hindi totoo na may mga anak ang Diyos) (Qur'an, Surat Maryam 35)

- Ang paniniwala kay Kristo sa Islam ay ang tamang paniniwala tungkol sa katotohanan ni Kristo habang pinapanatili ang pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang kadakilaan, Luwalhati sa Kanya. Si Kristo, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay isang mapagbigay na sugo na ipinadala ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat upang tumawag sa pagsamba sa Diyos lang.

- Kaya...bakit ako nabubuhay sa mundong ito?

- Kinikilala ng lahat na ang mga bahagi ng katawan, tulad ng mga mata, tainga, utak, at puso, ay may tiyak na layunin sa kanilang pag-iral.

- Ang Makapangyarihang Diyos, ang Marunong, ay hindi lumikha sa atin upang gumala sa buhay na walang layunin, at hindi Niya tayo nilikha upang bigyang kasiyahan ang ating mga pagnanasa para sa pagkain, inumin, at pag-aasawa lamang, dahil mayroon tayong mas mataas na layunin at mas malaking layunin, na ay ang pagkilala sa pag-iral ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat at pagsamba sa Kanya lamang, upang tayo ay mamuhay sa pagsunod sa Diyos, at ang patnubay na ito ay magdadala sa atin sa buhay. Masaya at pinagpala. Kasama sa patnubay na ito ang mga aksyon na nakikinabang sa indibidwal, tulad ng panalangin, gayundin sa lipunan, tulad ng kabutihan sa kapwa, pag-aalaga sa pamilya, katapatan, at pag-aalaga sa mga hayop.

- Pinagbawalan tayo ng Makapangyarihang Diyos na sumamba sa iba, maging sino man siya (tulad ng isang diyos-diyosan, araw, buwan, rabbi, monghe, o maging mga propeta). Hindi kailangan ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat ng mga kasama o tagapamagitan. Ang bawat indibidwal ay maaaring sumamba sa Diyos direkta at anumang oras.

- Ginawa ng Diyos ang buhay na ito (isang yugto ng pagsubok) at ang mga tao ay sinusubok sa maraming paraan. Hindi natin makontrol kung ano ang nangyayari sa atin, ngunit maaari nating kontrolin ang ating mga reaksyon sa kung ano ang nangyayari sa atin. Kabilang sa mga paraan na naglalapit sa atin sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat at nagiging dahilan upang tayo ay makapasok sa Paraiso ay ang pagtitiyaga sa panahon ng kahirapan at pasasalamat sa mga biyaya. Binalaan din tayo ng Diyos sa kaparusahan ng Impiyerno kung pipiliin natin ang hindi paniniwala o ipagwalang-bahala ang Kanyang mga utos.

-Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon?

- Ang pagsubok ng pananampalataya ay gamitin ang isip upang magnilay-nilay; At ang pag-aaral tungkol sa katibayan ng pag-iral ng Diyos at pamumuhay ayon sa Kanyang mga utos at pagbabawal, Luwalhati sa Kanya. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga utos ng Diyos, na nangangahulugang - sa Arabico - pagiging isang "Muslim."

Ginawa ng Makapangyarihang Diyos ang Islam na magagamit ng lahat, anuman ang kanilang pinagmulan, paniniwala, o kasalukuyang sitwasyon. Samakatuwid, ang sinuman ay maaaring maging Muslim sa pamamagitan ng lamang ng pagbigkas at paniniwala sa pamamagitan ng pagbigkas ng sumusunod na parirala, alam ang kahulugan nito at pagkilos ayon dito:

- Sumasaksi ako na walang diyos maliban sa Diyos, at sumasaksi ako na si Muhammad ay Sugo ng Diyos

- Hindi ba ito ang tamang panahon upang magsikap tungo sa layunin kung saan tayo nilikha, upang tanggapin ang katotohanan, magpasakop sa kahangalan nito, kilalanin ang pagkakaroon ng Lumikha, at sambahin Siya nang lubusan?.

Our Official WEBSITE
To DONATE to projects



الكويت صباح السالم - قطعة 3 - شارع 304
- مبنى 84 - دور 3 - مكتب 10

الخط الساخن: +965 9772 2526

واتساب: +965 9980 4542

albayan.kw@outlook.com

ما الفاية من
الحياة؟
اللغة الفليبية

Ano ang layunin? ng buhay na ito



جمعية البيار للتعمير في الإسلام
Al Bayan association to introduce Islam

Ano ang layunin ng buhay na ito ?

Saan nanggaling ang tao? Bakit nagkaroon ng tao sa mundo na ito? Saan pupunta ang isang tao pagkatapos ng kamatayan?

Ang mga tanong na ito ay kabilang sa mga unang tanong na inilip natin kapag hinahanap natin ang layunin ng ating pag-iral at ang layunin ng ating buhay at ito ay: "Saan tayo nanggaling?"

Nilikha ba ang tao sa pamamagitan ng hindi inaasahan na pagkakataon? O nilikha ba siya ng matalinong Lumikha? Ang pagkilala sa pagkakaroon ng Maylalang ay ang unang hakbang upang maunawaan ang ating tunay na layunin sa buhay. Maraming lohikal at makatwirang dahilan para sa bisa ng paniniwala sa pagkakaroon ng Lumikha. Maikling binanggit namin ang tatlo sa kanila tulad ng sumusunod:

1 Ang pinagmulan ng sansinukob

Ang pinagmulan ng sansinukob ay ang unang patunay ng pagkakaroon ng Diyos.

- At maaari mong isipin na ikaw ay naglalakad sa disyerto at nakahanap ng relo. Alam natin na ang relo ay binubuo ng salamin, plastik, at metal. Ang salamin ay gawa sa buhangin, ang plastik ay gawa sa petrolyo, at ang metal ay nakuha mula sa lupa - at lahat ng elementong ito ay matatagpuan sa disyerto. Maniniwala ka ba na ang relo ay nabuo mismo? Kung saan sumikat ang araw, pagkatapos ay umihip ang hangin, kumikidlat, pagkatapos ay lumutang ang langis sa ibabaw at hinaluan ng buhangin at mineral, pagkatapos ang orasan ay binuo sa milyun-milyong taon sa pamamagitan ng hindi inaasahan na pagkakataon o kalikasan?

Ang karanasan ng tao at simpleng lohika ay nagpapatunay sa atin na ang isang bagay na may simula ay hindi maaaring umiral mula sa kawalan; Hindi niya kayang likhain ang kanyang sarili. Samakatuwid, ang pinaka-makatwirang paliwanag ay mayroong isang Lumikha na naglikha ng sansinukob na ito. Ang "Lumikha" na ito ay dapat na makapangyarihan sa lahat at nakakaalam sa lahat mula nang Kanyang pinasimulan ang buong sansinukob at nilikha ang "mga batas ng agham" upang pamahalaan ang sansinukob. Ang lahat ng mga katangiang ito ay bumubuo ng pangunahing konsepto ng Diyos, ang Lumikha ng sansinukob. Ito ay ganap na naaayon sa modernong agham, na nagpapatunay na ang uniberso ay may hangganan at ito ay may simula.

- Maaaring itanong ng ilan: "Sino ang lumikha sa Diyos?" Ang Diyos na Lumikha ay iba sa Kanyang nilikha. Ang Diyos walang-hangganan at walang simula; Samakatuwid, ang tanong kung "Sino ang lumikha sa Diyos?" ay isang hindi makatwirang tanong.

2 Ang Perpektong paglikha ng uniberso

Ang ikalawang ebidensiya na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang May-Lahat na Lumikha ay ang kumpletong kaayusan at balanse ng masalimuot na uniberso na ito.

- Maraming mga katangian ng uniberso na ito ay malinaw na nagpapahiwatig na ito ay dinisenyo upang ihanda ang mga tao para sa buhay sa partikular, tulad ng distansya sa pagitan ng Mundo at ng Araw, ang kapal ng crust ng Mundo, ang porsyento ng hangin/oxygen sa atmospera, at maging ang antas ng mundo. Kung ang mga sukat na ito ay bahagyang naiiba kaysa sa ngayon; Ang pamumuhay sa mundong ito ay naging imposible.

- Dahil ang orasan na ito sa disyerto ay dapat na may isang bihasang gumawa upang sabihin sa atin ang oras nang tumapak, at ang mundong ito ay dapat ding magkaroon ng isang maalam na gumagawa upang mapanatili ito. Ang himala ba na ito ay maaaring mangyari nang mag-isa? Kapag sinusuri natin ang sistemang ito, mga batas, at banayad na pag-susuri sa ating sarili at sa buong sansinukob, hindi ba makatwiran na dapat magkaroon ng tagapag-ayos para sa mga bagay na ito? Ang pinakamahasag na paliwanag para sa "tagapag-ayos" na ito ay ang pagkakaroon ng Diyos - ang Nag-iisa - na lumikha ng kaayusan na ito sa uniberso.

- Kung babasahin natin ang Banal na Qur'an, makikita natin ang kahulugan ng sumusunod na talata: (Katotohanan, sa paglikha ng mga langit at lupa at ang pagpapalitan ng gabi at araw ay mga tanda para sa mga may pang-unawa) [Surat Al Imran: 190].

3 Pahayag mula sa Diyos

- Tungkol naman sa ikatlong katibayan na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng Diyos, ito ang tunay na kapahayagan na ipinadala ng Diyos sa sangkatauhan upang patunayan ng Makapangyarihang Diyos ang kanyang pag-iral.

- May malinaw na katibayan na ang Qur'an - ang banal na aklat ng relihiyong Islam - ay salita ng Diyos. Sa ibaba ay isang maikling buod ng ebidensiya na sumusuporta na ang Qur'an ay tunay na salita ng Diyos.

Dahil ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa atin ng Banal na Qur'an upang gabayan ang mga tao, ang aklat na ito ay naglalaman ng malinaw na katibayan ng pagkakaroon ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Ang Qur'an ay ipinahayag higit sa 1,400 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, naglalaman ito ng maraming siyentipikong katotohanan na hindi alam ng mga tao noong panahong iyon at kamakailang natuklasan ng modernong agham. Kabilang sa mga halimbawa nito ang: Tubig ang pinagmulan ng lahat ng mga nilalang na may buhay [Surat Al-Anbiya: 30]; Ang araw at buwan ay umiikot sa mga indibidwal na landas. [Surat Al-Anbiya: 33].-

Ang Qur'an ay naglalaman ng maraming makasaysayang katotohanan na hindi alam noong ipinahayag ang Qur'an, gayundin ang maraming mga hula na nagkatotoo nang maglaon.

- Ang Qur'an ay naglalaman ng maraming makasaysayang katotohanan na hindi alam noong ipinahayag ang Qur'an, gayundin ang maraming mga hula na nagkatotoo nang maglaon.

- Walang mga pagkakamali o kontradiksyon sa Qur'an, kahit na ang Banal na Qur'an ay ipinahayag sa loob ng 23 taon at sumaklaw sa malawak na hanay ng mga paksang may kaugnayan sa buhay na ito at kabilang buhay.

- Iningatan ng Diyos ang buong Qur'an mula nang ipahayag ito sa orihinal nitong wika, Arabic, hindi tulad ng ibang mga aklat na wala na sa dalisay na kalagayan kung saan ipinadala Niya ang mga propeta.

• May malinaw, dalisay at unibersal na mga turo sa Qur'an na tumutugon sa likas na pananampalataya na umiiral sa kalikasan sa mga tao at nagpapaliwanag sa atin ng mga katangian ng Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

Ang Qur'an ay may malalim na epekto sa kaluluwa ng tao, at lahat ng nakakarinig nito ay nakakaranas ng ganitong epekto

- Inihayag ng Diyos ang Qur'an kay Propeta Muhammad (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at pagkalooan siya ng kapayapaan), na kilala sa buong kasaysayan na hindi nagbabasa o nagsulat, ngunit ang Qur'an na ito ay naglalaman ng kakaibang istilo ng wika at kilala sa buong mundo bilang ang tugatog ng kahusayang magsalita ng Arabe at kagandahang pangwika.

Ang katotohanan na ang Banal na Quran ay nag - mula sa Allah ay ang pinaka - lohikal na paliwanag sa kakaibang aspeto nito na hindi magaya.

Nawa'y gabayan ng Diyos ang lahat ng tao tungo sa kabutihan

- Kapag kinilala natin na nilikha tayo ng isang matalinong Lumikha, napagtanto natin na ituturo Niya sa atin ang layunin ng ating pag-iral, ngunit paano natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos mula sa atin? Nabubuhay ba tayo ng pagsubok at pagkakamali o tinutukoy natin ang layunin ng ating pag-iral sa ating sarili? Sinusunod ba natin ang karamihan kahit mali sila? Ang sagot ay hindi..... Ipinadala ng Diyos ang mga sugo at ipinadala ang mga aklat upang sabihin sa atin ang layunin ng ating pag-iral.

- Nagpadala ang Makapangyarihang Diyos ng Sugong ito ay sina Adan, Noah, Abraham, Moises, Hesus, at Muhammad, (sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala).

Ang Propeta Muhammad, (nawa'y pagpalain siya ng Diyos at bigyan siya ng kapayapaan), ay ang huling sanga sa tanikala ng mga propeta at ang pinakadakila sa mga tao sa mga tuntunin ng katapatan, katarungan, awa at katapangan. Siya ay ipinadala kasama ang Qur'an - ang huling kapahayagan na ipinahayag mula sa Diyos sa mga tao sa mundo upang turuan ang mga tao kung paano ilapat ang mga turo ng Qur'an sa kanilang buhay

- Ang Qur'an ay isang aklat ng patnubay, dahil ipinapaliwanag nito ang marami sa mga pangunahing konsepto sa buhay ng mga tao, tulad ng layunin ng ating pag-iral at sino ang Diyos? At ang mga gawa na iniibig at kinalulugdan ng Diyos, at yaong Kanyang kinasusuklamang ito at kinapopootan, at ang mga kuwento ng mga naunang propeta at ang mga aral na natutunan mula sa kanila, at ang mga balita tungkol sa Langit, Impiyerno, at sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Nilalayon din ng Qur'an na linawin ang mga maling paniniwala tungkol sa kalikasan ng Diyos, tulad ng paglilinaw sa kalikasan ni Kristo, (sumakaniya nawa ang kapayapaan), at sa kanyang tungkulin, at paghahambing nito sa kalikasan ng Panginoong Makapangyarihan.

- Nagsagawa si Hesuskristo ng maraming himala - tulad ng iba pang mga propeta - at nanawagan para sa pagsamba sa Diyos lamang (Qur'an, Surat Maryam 36)